

**THÔNG BÁO KẾT LUẬN**  
**tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo**  
**Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy với đại diện chủ doanh nghiệp và**  
**công nhân lao động trên địa bàn huyện**

Ngày 21/5/2024, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện chủ doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn huyện. Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn 05 tháng đầu năm 2024 và các ý kiến phát biểu, trao đổi tại hội nghị, các đồng chí chủ trì Hội nghị có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong 05 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, cùng với tinh thần khởi nghiệp, nỗ lực vượt khó vươn lên của các doanh nghiệp, sự hưởng ứng của người lao động, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn đã có bước phát triển tích cực; cơ cấu, quy mô, lĩnh vực sản xuất phù hợp với xu thế; năng lực cạnh tranh được tăng cường; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đảm bảo các chế độ cho người lao động; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện. Bên cạnh đó, việc sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế, khó khăn, thách thức: Doanh nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; năng lực quản trị doanh nghiệp còn yếu; sự liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp chưa cao; hệ thống giao thông của huyện tuy đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa hoàn thiện, nên chưa thuận lợi việc lưu chuyển hàng hóa...; tình hình an ninh, trật tự còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.

Tại Hội nghị đã có 11 ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đại diện các doanh nghiệp, công ty và công nhân lao động trên địa bàn huyện. Các ý kiến đã được đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện lắng nghe, tiếp thu, trao đổi, giải đáp rõ từng nhóm vấn đề cũng như các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của các chủ doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mà các doanh nghiệp, người lao động quan tâm, đưa Tân Yên phát triển nhanh, vững chắc trong thời gian tới, các đồng chí chủ trì Hội nghị đề nghị và yêu cầu:

### **1. Đối với các công ty, doanh nghiệp**

Trên cơ sở về xu thế vận động phát triển kinh tế của huyện là: Lấy công nghiệp làm động lực - nông nghiệp làm trụ đỡ - dịch vụ làm yếu tố thúc đẩy, các doanh nghiệp tiếp tục tư duy, định hướng đầu tư đảm bảo phát triển nhanh, bền vững; chủ động đẩy nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp dựa trên các nền tảng số, tạo hệ sinh thái doanh nghiệp số trên lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thường xuyên hiến kế và đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện.

Tiếp tục quan tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất; kêu gọi các đối tác và các doanh nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh vào địa bàn huyện; tăng cường liên doanh, liên kết tạo sức mạnh và đủ điều kiện đảm nhận thực hiện các dự án trọng điểm; đổi mới tư duy, sáng tạo và khát vọng vươn lên, tích cực tương trợ, giúp đỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và cạnh tranh lành mạnh; chấp hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động theo quy định của pháp luật. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tiên phong đầu tư các chương trình, dự án phúc lợi xã hội.

Quán triệt công nhân, người lao động trong công ty, doanh nghiệp mình nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc không đổ, dùng mua hàng hóa tại các cổng công ty gây cản trở, ách tắc giao thông; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, nâng cao môi trường sống và làm việc của công nhân tại doanh nghiệp và hộ gia đình công nhân.

### **2. Ủy ban nhân dân huyện**

Tiếp tục tập trung, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 15/4/2021 về đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; tập trung các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ thu hút đầu tư, gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng các cụm công nghiệp, cấp điện, hạ tầng xã hội tại các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thu hút đầu tư và các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng “chính quyền thân thiện”, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của doanh nghiệp từ khâu chấp thuận đầu tư, sản xuất, thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước; chủ động hỗ

trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với phương châm cầu thị, lắng nghe góp phần cải thiện môi trường đầu tư của huyện.

Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực khu vực nông thôn nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động; thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, nhất là chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương... Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra đảm bảo theo quy định của pháp luật về lao động, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Chỉ đạo rà soát, xem xét, hỗ trợ việc xin gia hạn Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản tại Đại Hóa của Công ty TNHH chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Đại Hóa. Hỗ trợ và hướng dẫn Công ty Cơ khí Tuyệt Thành, thị trấn Nhà Nam về việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm công cụ hỗ trợ gieo cấy lúa và sử dụng máy sàng lọc rác thải sinh hoạt theo quy định.

Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè và lòng đường bày bán hàng hóa gây cản trở giao thông tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là tại cụm công nghiệp Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng.

### **5. Liên đoàn lao động huyện**

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân và người lao động trong các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm Công nghiệp Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng không đõ, dùng để mua hàng hóa của các tiểu thương và cá nhân lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường bày bán gây cản trở giao thông trước cổng các công ty.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chủ nhà trọ và công nhân lao động về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường.

### **6. Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện**

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các ngành liên quan quán triệt, triệt khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 19-ĐA/HU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030.

### **7. Đảng ủy thị trấn Cao Thượng**

Chỉ đạo UBND thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải tỏa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán gây cản trở giao thông đảm bảo đúng quy định; mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không tập trung buôn bán cũng như mua hàng hóa khu vực trước cổng các công ty trong Cụm Công nghiệp Đồng Đình tránh gây cản trở giao thông.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện với Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) *trước ngày 15/6/2024*.

**8.** Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này; báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Liên đoàn Lao động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện,
- Đảng ủy thị trấn Cao Thượng,
- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện (Giao Liên đoàn Lao động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chuyển theo các đầu mối liên hệ mời),
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/LBAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Quý Vinh**